



ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานนักบริหารเป็น
สายงานนักบริหารต่างสายงาน ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ ๘)

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานนักบริหารเป็นสายงานนักบริหารต่างสายงาน ตำแหน่งรองปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ ๘) และกำหนดวัน เวลา
และสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือกฯ โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ เข้ารับการสอบ
ข้อเขียนภาควิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(สัมภาษณ์) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการ
สรุปผลคะแนนของผู้เข้าสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕๗ แห่งประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงาน
นักบริหารเป็นสายงานนักบริหารต่างสายงานตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ ๘) ดังนี้

สอบได้ ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	คะแนน		รวมคะแนน (๒๐๐ คะแนน)	คิดเป็น ร้อยละ
		ภาคความรู้ ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)	ภาคความ เหมาะสมกับ ตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)		
๑	นางนิลบล เดชเกตุ ผู้อำนวยการกองแผนและ งบประมาณ อบจ.นครปฐม	๘๐	๘๗.๔๓	๑๖๗.๔๓	๘๓.๗๒

อนึ่งในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ ผู้สอบคัดเลือกได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่า เป็นผู้มีความสมบูรณ์ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ หากภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้สอบคัดเลือกไว้แล้ว หรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตาม จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และพิจารณาให้ยกเลิกการแต่งตั้งในกรณีที่ได้แต่งตั้งไปแล้ว

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จะแต่งตั้งผู้ที่สอบคัดเลือกได้ให้ดำรงตำแหน่งตามประกาศดังกล่าวข้างต้น เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครปฐม (ก.จ.จ. นครปฐม) แล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖


(นายทองทิม ราชวงศ์)

ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.จ.จ.นครปฐม
ประธานกรรมการสอบคัดเลือกข้าราชการฯ